
 
 

กมธ. การศึกษา วุฒิสภา  
จัดโครงการเสวนา เรือ่ง “ความต้องการจ าเป็นพ้ืนฐานของนักเรียนโรงเรยีนเอกชนในการขอรับเงินอุดหนุน

อาหารกลางวัน เพ่ือความเสมอภาคและลดความเหลือ่มล้ า” 
 

 
คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา จัดโครงการเสวนา เรื่อง “ความต้องการจ าเป็นพ้ืนฐานของนักเรียนโรงเรียน

เอกชนในการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน เพื่อความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ า”  
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566เวลา 08.00 - 15.30 นาฬิกา คณะกรรมาธิการการศึกษาได้จัดการเสวนา เรื่อง  

“ความต้องการจ าเป็นพ้ืนฐานของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน เพ่ือความเสมอภาคและ
ลดความเหลื่อมล้ า”  ณ ห้องประชุม 402 - 403 อาคารรัฐสภา โดยมีนายรณวริทธิ์  ปริยฉัตรตระกูล กรรมาธิการการศึกษา 
เป็นผู้กล่าวต้อนรับ นายออน  กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการการศึกษา กล่าวรายงาน และ นายตวง  อันทะไชย 
ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษากล่าวเปิดการเสวนาและบรรยายพิเศษ และคณะกรรมาธิการได้รับเกียรติจาก  
นายสฤษดิ์  บุตรเนียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมการเสวนาดังกล่าว 

การเสวนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาเอกชนได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นความต้องการจ าเป็นพ้ืนฐานของนักเรียนโรงเรียน
เอกชนในการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน และเพ่ือให้ได้ข้อมูลประกอบการจัดท า 
(ร่าง) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายความต้องการจ าเป็น
พ้ืนฐานของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันเพ่ือความเสมอ
ภาคและลดความเหลื่อมล้ า” 

นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา ได้กล่าวเปิดการเสวนา 
และบรรยายพิเศษ มีสาระส าคัญว่า ในอดีตบางเรื่องอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่ในปัจจุบัน
อาจจะเป็นสิ่งที่ผิด หรือในอดีตบางสิ่งอาจจะเป็นสิ่งที่เลวร้าย แต่ในปัจจุบันอาจจะเป็น
ทางเลือก ซึ่งสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าสังคมนั้นเป็นพลวัตสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ในปี 2495 คนในแวดวง
การศึกษาคิดกันว่าจะช่วยเด็กที่เป็นทุพโภชนาการได้อย่างไร จึงได้เกิดโครงการกิจกรรมอาหารกลางวันขึ้น ซึ่งเป็นการท าให้
เด็กได้เกิดการเรียนรู้ เช่น การเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ การปลูกผัก แล้วน ามาท าอาหารกลางวัน และในปี 2535 รัฐบาลได้ออก 
พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2535  ก าหนดให้รัฐบาลในสมัยนั้น
สนับสนุนกองทุนปีละ 500 ล้านบาท จากนั้นเอาดอกผลมาด าเนินการ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การพึ่งพาตนเอง จนกระทั่งได้
เกิดพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้มีการโอน
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ภาพ – ข่าว โดย ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ – พรภวิษย ์

งบประมาณอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแล ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นเสมือนสะพานในการเบิกจ่ายงบประมาณเท่านั้น ผมจึงอยากเสนอให้ 1) ทบทวนเงินทุน 6000 ล้านบาทให้กลับมาเป็น
ทุนหมุนเวียนแก่กองทุน 2) ค่าใช้จ่ายนี้จะต้องไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าอาหารกลางวัน แต่จะต้องเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เรียนการสอนในหลักการ live long leaning ที่ท าให้นักเรียนสามารถน าความรู้นี้ ไปใช้ได้ตลอดชีวิต 3) ทบทวน

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 เพื่อให้โอนงบประมาณอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม กลับมาให้โรงเรียนสามารถที่จะ
จัดการได้เอง และเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนกิจกรรมการเรียนรู้อาหารกลางวันควรเกิดจากภาคีฝ่าย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ เช่น มหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ที่มีความรู้ด้านเกษตร ด้านการปศุสัตว์ 
เข้ามาช่วยให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียน และข้อเสนอทั้งหมดนี้สามารถจะกระท าได้โดยใช้มติ
คณะรัฐมนตรี 

การเสวนามีผู้เข้าร่วมจ านวน 150 คน  ประกอบด้วย สมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา คณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมการเรียนรู้ 
และการศึกษาเอกชน เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายกสมาคมสถานศึกษา
เอกชนจังหวัดนครราชสีมา ผู้แทนจาก ส านักงบประมาณ ผู้แทนจาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ผู้บริหารสถานศึกษา , ผู้แทนจากสถานศึกษา และยังได้จัดเสวนาในรูปแบบ
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 300 คน อีกทั้งยังมีการถ่ายทอด Facebook 
live ทางเพจ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 


